



UBKT Tỉnh ủy Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

❖ Lò Thị Dung *



Ban Tuyên truyền UBKT Tỉnh ủy Điện Biên triển khai Kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025



uyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, mà còn đáp ứng nhu cầu được thông tin thường xuyên, kịp thời về chủ trương, đường lối

của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, về công tác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước hết là trên các tạp chí, các báo của Đảng, đài phát

thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương”. Tiếp đó, ngày 3/3/2009, Ban Bí thư ra Thông báo kết luận số 226-TB/TW; ngày 23/3/2010, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 317-TB/TW, về việc phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ngày 1/10/2019, Bộ Chính trị (khóa XII) ra Thông báo kết luận số 156-TB/TW, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X “Về tăng cường công tác

* Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Điện Biên



kiểm tra, giám sát của Đảng”, nêu rõ: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết Trung ương, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mình, chú trọng những lĩnh vực, nội dung còn hạn chế, yếu kém... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Sau mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, thực hiện chế độ bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho cấp ủy viên.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,

cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, xét xử; hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hằng năm. Chỉ đạo UBKT cấp tỉnh, cấp huyện chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương thông tin kịp thời các hội nghị sơ kết, tổng kết, quán triệt nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức giao ban 6 tháng giữa UBKT Tỉnh ủy với chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; giao ban định kỳ hằng quý của Thường trực Tỉnh ủy với các Cơ quan Khôi đảng tỉnh...

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBKT Tỉnh ủy đã thành lập Ban Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng do 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm - Người phát ngôn và cung cấp thông tin của UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tuyên truyền; quy định chức năng của Ban là tham mưu giúp UBKT và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sửa đổi, bổ sung Quy chế Người phát ngôn, cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh; Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đối với Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy về các mặt hoạt động của Ban Tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Tuyên truyền. Các thành viên của Ban có nhiệm vụ chủ động đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trực tiếp làm báo cáo viên khi được phân công; viết tin,



bài tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát. Định hướng cho các thành viên và công chức cơ quan viết tin, bài phản ánh kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, nhân tố mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Ngành Kiểm tra; gắn tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát với tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đồng viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên trong Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đăng ký tham gia viết tin, bài và yêu cầu mỗi thành viên Ban Tuyên truyền trong năm có ít nhất 1 tin, 1 bài. Ban Tuyên truyền có ít nhất 12 tin, 12 bài viết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát còn được thực hiện thông qua nhiều hoạt động khác như: Cử cán bộ, công chức cơ quan UBKT cấp tỉnh và cấp huyện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của Đảng do

UBKT Trung ương tổ chức; đơn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí cấp ủy viên, bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên UBKT các đảng bộ trực thuộc. Năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức hội đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát tại tỉnh Điện Biên với UBKT và Thanh tra tỉnh Phong Xa Ly, U Đôm Xay, Luang Pha Băng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ chức đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy sang thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát với UBKT và Thanh tra của 3 tỉnh Bắc Lào và UBKT của một số tỉnh trong nước.

Cùng với đó, Ban Tuyên truyền cũng khuyến khích cán bộ, công chức tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành; lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát với các nội dung quan trọng khác trong công tác xây dựng Đảng. Những hoạt động đó vừa giúp cán bộ kiểm tra nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn vừa giúp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát được phổ biến sâu rộng tới cán bộ,

đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông qua các phương thức hoạt động tuyên truyền trên đã kịp thời thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giới thiệu được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thông cáo báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy về xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng. Điển hình một số vụ việc nổi cộm đã kịp thời pháp hiện, xử lý nghiêm minh những vi phạm của cán bộ, đảng viên được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, ủng hộ như: Vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé, Nậm Pồ, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh... Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cùng những kết quả đạt được nêu trên, công tác tuyên truyền nhiệm kỳ 2015-2020 về kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế, tồn tại đó là: Việc tham mưu, thực hiện tuyên truyền, phổ biến



về công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn chung chung, chưa lựa chọn được lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền; nội dung tuyên truyền chủ yếu là giới thiệu các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc thực hiện quy chế phối hợp và trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với các cơ quan tuyên truyền, báo chí chưa thường xuyên; cùng cố, kiện toàn Ban Tuyên truyền còn chậm; chưa có nhiều tin, bài về công tác kiểm tra, giám sát đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là những bài nghiên cứu lý luận chuyên sâu và tổng kết thực tiễn, những bài học kinh nghiệm có tính chiến đấu cao; phương thức hoạt động tuyên truyền chưa phong phú; cán bộ kiểm tra được phân công tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tác nghiệp còn có mặt hạn chế...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này, đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới. Theo đó, Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo yêu cầu tại Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa X. Đồng thời, ngay đầu năm 2021, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021, trong đó: Tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. UBKT Tỉnh ủy kịp thời cùng cố, kiện toàn Ban Tuyên truyền; sửa đổi, bổ sung Quy chế Người phát ngôn, cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện

quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn UBKT huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh thành lập Bộ phận tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng kế hoạch tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện kế hoạch tuyên truyền...

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2023) và 60 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh 23-10 (1963 - 2023), Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên truyền tham mưu xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn cuốn sách 60 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Điện Biên để ghi lại những sự kiện quan trọng trên bước đường xây dựng và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, cổ vũ động viên đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ. □